

ประจำวันที่ 13-19 มิถุนายน 2561

**ก.เกษตรฯ จับมือเทสโก้ โลตส์รับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสานเพิ่มอีก ในราคาสูงกว่าท้องตลาด**

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสานเพิ่มเติม ร่วมกับเทสโก้ โลตส์ ว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 โดยบริษัท เทสโก้ โลตส์ได้รับซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ปริมาณ 5,700 ตัน โดยไม่ผ่านผ่านคนกลางหรือโรงสี และได้ขยายผลโครงการต่อด้วยการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% เพิ่มเติมอีก 7,000 ตัน และบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก รวมถึงยังได้ขยายประเภทสินค้า โดยรับซื้อข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รวม 2,000 ตัน บรรจุถุงสุญญากาศที่ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยขนาดถุงละ 2 และ 1 กิโลกรัมตามลำดับ รองรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก โดยเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ที่เทสโก้ โลตส์ ทั่วประเทศ และช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งยอดการรับซื้อข้าวเพิ่มเติมในปีนี้อาจเป็นปริมาณรวม 9,000 ตัน

"โครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเทสโก้ โลตส์ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และน่านโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนจนเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลผลิตการเกษตรได้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง ซึ่งขณะนี้เกษตรกรสามารถขายข้าวสารหอมมะลิได้ในราคา 32,000 บาท/ตัน สูงกว่าราคาท้องตลาด 4,000 บาท นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนขยายผลนโยบายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มเติมอีก 6,000 แปลงในปี นี้ จากปัจจุบัน 3,800 แปลง สามารถจับคู่การค้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ค้าได้แล้ว 800 แปลง เร็วๆ นี้ เตรียมสนับสนุนการปลูกพืชอื่นที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มเติม อาทิ ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น" นายกฤษฎา กล่าว

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท เทสโก้ โลตส์ ส่งเสริมช่องทางตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของสหกรณ์ โดยนำไปวางจำหน่ายในห้างเทสโก้ โลตส์ เพื่อเป็นการขยายช่องทางตลาดข้าวสารสหกรณ์สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อข้าวคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ การผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาด พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวดำเนินธุรกิจข้าวแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่มปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ และผลิตข้าวเปลือกให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และป้อนสู่โรงสีข้าวเพื่อดำเนินการแปรรูปเป็นข้าวสาร ซึ่งโรงสีข้าวสหกรณ์ส่วนใหญ่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจร และมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกัน จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพได้ในรูปแบบ

"ประชารัฐ" เช่นเดียวกับโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของเทสโก้ โลตัส ที่มีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์และห้างโมเดิร์นเทรด มีการต่อยอดและขยายผลที่ชัดเจน ได้เห็นแนวทาง"การตลาดนำการผลิต" ที่มีค่าปลีกใหญ่อย่างเทสโก้ โลตัส เป็นพี่เลี้ยงและเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ตกลงปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน รวมถึงตกลงราคาขายข้าวสารที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร มีการต่อยอดและขยายผล นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 140,000 คน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **"พาณิชย์" สบช่องถกร่วมมือเศรษฐกิจ ขอนจีเรียยกเลิกมาตรการจำกัดนำเข้า หวังทวงส่วนแบ่งตลาดข้าวกลับคืน**

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายอาห์เหม็ด นูฮู บามัลลี เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการขยายการค้า การลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับไนจีเรีย โดยไทยได้เสนอให้สองฝ่ายจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น เกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

ทั้งนี้ ไทยได้ขอให้ไนจีเรียพิจารณาลดและยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าข้าวที่ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวของไทยไปไนจีเรีย โดยไนจีเรียเคยเป็นตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของไทยในภูมิภาคแอฟริกา ส่วนไนจีเรียได้ขอให้ไทยสนับสนุนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งไทยยินดีสนับสนุน

สำหรับไนจีเรียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกา มีประชากรกว่า 190 ล้านคน ถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและคู่ค้าในทวีปแอฟริกาลำดับต้นๆ ของไทย เช่น ธุรกิจด้านการเกษตรกรรม สินค้าเกษตรแปรรูป ร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม เป็นต้น และเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ ซึ่งการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับไนจีเรีย ผ่านการจัดทำความตกลงทางการค้าและความร่วมมือด้านการพัฒนาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ จะเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดของไทยในไนจีเรียและภูมิภาคแอฟริกาได้

ในปี 2560 ไนจีเรียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 51 ของไทยในตลาดโลก และมีศักยภาพเป็นลำดับที่ 4 ในทวีปแอฟริกา รองจากแอฟริกาใต้ อียิปต์ และเบนิน การค้ารวมมีมูลค่า 670.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 169.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 69 และนำเข้ามูลค่า 501.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 41 สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ กระจาดและผลิตภัณฑ์กระจาด ข้าว และเครื่องปรับอากาศ และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ด้ายและเส้นใย และเครื่องเพชรพลอย อัญมณี

ที่มา Commerce News Agency

## **เอกชน 18 ราย ยื่นประมูลซื้อข้าวกลุ่ม 2 เกือบหมด 1.48 ล้านตัน มูลค่า 8,441 ล้านบาท เตรียม ขง นบข. อนุมัติ**

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการเปิดซองประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 (ข้าวกลุ่ม 2) ปริมาณ 1.49 ล้านตัน จำนวน 91 คลัง วานนี้ (14 มิ.ย.) ว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อจำนวน 26 ราย และมีผู้ยื่นราคาประมูลทั้งสิ้น 22 ราย โดยยื่นซื้อราคาสูงสุด 18 ราย ใน 88 คลัง ปริมาณ 1.48 ล้านตัน คิดเป็น 99.04% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,441 ล้านบาท หรือราคาเฉลี่ยตันละ 4,967 บาท สูงกว่าการประมูลครั้งก่อนที่ราคาเฉลี่ยตันละ 4,870 บาท โดยข้าวที่มีผู้เสนอซื้อมากที่สุด คือ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 8.7 แสนตัน คิดเป็น 58.84% รองลงมา คือ ปลายข้าว A 1 เลิศ ปริมาณ 4.7 แสนตัน คิดเป็น 31.85%

ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการประมวลผลการยื่นซองเสนอซื้อให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ พิจารณาในวันที่ 19 มิ.ย. จากนั้นเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว วันที่ 29 มิ.ย. ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายต่อไป คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนก.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากระบายแล้ว องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะมีการกำกับดูแลและติดตามการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ นำข้าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลสู่ตลาดข้าวปกติ โดยหากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

สำหรับวันที่ 15 มิ.ย.2561 จะมีการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้การบริโภคของคนและสัตว์ (ข้าวกลุ่ม 3) ปริมาณ 5.4 แสนตัน หลังจากนั้นจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองในวันเดียวกัน

ที่มา Commerce News Agency

## **เอกชน 11 รายยื่นซื้อข้าวเลื่อม 5.3 แสนตัน มูลค่า 1,802 ล้าน เผยล่าสต็อก คสช. ระบายออกแล้ว 16.89 ล้านตัน**

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้การบริโภคของคนและสัตว์ (ข้าวกลุ่ม 3) ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 5.4 แสนตัน ใน 80 คลัง มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 15 ราย แต่ยื่นซองเสนอราคา 13 ราย ซึ่งผลการเปิดซองพบว่า มีผู้เสนอซื้อราคาสูงสุด 11 ราย ใน 64 คลัง ปริมาณ 5.3 แสนตัน หรือคิดเป็น 97.60% ของข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด มูลค่า 1,802 ล้านบาท หรือสามารถขายได้ราคาเฉลี่ยตันละ 3,220 บาท เป็นราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าการเปิดประมูลครั้งก่อนเฉลี่ยตันละ 3,043 บาท โดยผู้เสนอซื้อมาจากกลุ่มผลิตเอทานอล เชื้อเพลิง ปุ๋ย และกรมมะนาว

“กรมฯ จะนำผลการเสนอราคาสูงสุดของข้าวกลุ่ม 3 เสนอต่อคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลในวันที่ 19 มิ.ย. และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ในวันที่ 29 มิ.ย. ก่อนนำเสนอผลต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป คาดว่าจะทราบผลสรุปการอนุมัติขายในช่วงต้นเดือนก.ค.นี้” นายอดุลย์กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการเปิดประมูลข้าวกลุ่ม 2 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2561 ที่มีผู้เสนอซื้อราคาสูงสุดปริมาณ 1.48 ล้านตัน จากที่นำมาเปิดประมูล 1.49 ล้านตัน ที่จะนำเสนอประธาน นบข. อนุมัติขายทั้งข้าวกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 จะทำให้เหลือข้าวทั้ง 2 กลุ่ม เพียงแค่ 2 หมื่นตัน หรือเกือบหมดสต็อกรัฐบาล และถือว่าเป็นบรรลุเป้าหมายการระบายข้าว โดยเป็นความสำเร็จของ นบข. และคณะทำงานระบายข้าวชุดก่อนหน้านี้ ที่ผลักดันขายข้าวออกจากสต็อกเกือบหมด 18 ล้านตัน ที่ค้างมาตั้งแต่ปี 2557

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศและดำเนินการระบายข้าวพบว่าสามารถระบายข้าวได้แล้ว 16.89 ล้านตัน มูลค่า 1.45 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศเตรียมรายงานที่ประชุม นบข. ในการประชุมครั้งหน้า เพื่อหารือถึงปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังติดค้างกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และยังไม่สามารถนำออกมาระบายได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ปริมาณข้าวทางบัญชีที่รัฐบาลปัจจุบันรับมา 18.70 ล้านตัน แต่ คสช. ตรวจนับได้ 17.76 ล้านตัน หรือขาดหายไป 9.4 แสนตัน ซึ่งข้าวในส่วนนี้หายไปจากคลังและกำลังอยู่ระหว่างการติดตามข้าวดังกล่าวอยู่ และส่วนที่ 2 คือ ข้าวที่ นบข. อนุมัติขาย 16.89 ล้านตัน จากที่ตรวจนับได้ 17.76 ล้านตัน หรือขาดหายไป 8.7 แสนตัน ซึ่งเกิดปัญหาจากผู้ชนะประมูลไม่มาทำสัญญารับมอบข้าว โดย อคส. กับ อ.ต.ก. อยู่ระหว่างการประสานปัญหากับคู่สัญญา และเกิดจากการที่คลังเก็บข้าวหมดสัญญาเช่า ทำให้ไม่สามารถนำข้าวออกมาจำหน่ายได้ รวมถึงบางคลังไม่มีการทำสัญญาเช่าแต่แรก แต่มีการเก็บข้าวสารสต็อกรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขปัญหา และคาดว่า ข้าวทั้ง 2 ส่วนจะต้องหาข้อสรุปใช้ระยะเวลา อาจถึงรัฐบาลชุดหน้าที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบ

ที่มา Commerce News Agency

### **“พาณิชย์” โชว์ผลงาน 6 เดือน ดันราคาข้าว-มันนิวไฮ คินซีฟโซช่วยเป็นร้านค้าธงฟ้าลดค่าครองชีพ ดันส่งออกโตสุตรอบ 7 ปี**

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาว่า กระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สามารถผลักดันราคาสินค้าเกษตรหลักหลายตัวทำนิวไฮได้ จนสามารถเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับเกษตรกร โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 18,700 บาท เพิ่มจากเดิมตันละ 12,000-14,000 บาท เป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี ส่วนข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยตันละ 8,000 บาท เป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ และหลายรายได้แต่บ่นเสียตายว่าขายข้าวเร็วไป เพราะถ้ารู้ราคาจะดีอย่างนี้ เก็บไว้ก่อนดีกว่า

“ราคาข้าวที่สูงขึ้น เป็นผลจากการทำงานอย่างหนักของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งการระบายข้าวที่ค้างมาจนหมดสต็อก และชนะการประมูลขายข้าวให้กับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และยังสามารถขายข้าวได้เพิ่มขึ้น จนทำให้ไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง ซึ่งกระทรวงฯ จะเดินหน้าผลักดันราคาข้าวฤดูกาลใหม่ให้ทรงตัวอยู่ในระดับนี้ต่อไป โดยกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนผลักดันทั้งระบบ และจะเสนอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาภายในเดือนมิ.ย.นี้”

สำหรับราคามันสำปะหลัง เป็นครั้งแรกที่ราคาสูงถึงกิโลกรัม (กก.) ละ 3.20 บาท เทียบกับปีก่อนกก.ละ 1.7 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปีเช่นเดียวกัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาอยู่ที่กก.ละ 9.5-9.7 บาท ราคาหน้าโรงงานสูงกว่า กก.ละ 10 บาท ขณะที่ผลไม้สำคัญ เช่น ทุเรียน ราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก สูงจนคนบ่นว่ากระทรวงพาณิชย์ทำให้

ทุเรียนแพง และลำไย ปีที่แล้วราคาตกต่ำมาก แต่ปีนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ได้เข้าไปเชื่อมโยงตลาด และ ผลักดันส่งออก โดยเฉพาะการขายออนไลน์เข้าสู่ตลาดจีน โดยกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาอินโดนีเซียห้ามนำเข้าลำไยไทย ซึ่งจะพิจารณาห้ามนำเข้าสินค้าบางตัวจากอินโดนีเซีย เพราะปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับไทย

ส่วนปาล์มน้ำมัน เดิมราคาไม่ดี หลังจากสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้น จึงได้ประกาศว่าราคาจะไม่ต่ำกว่า กก.ละ 3 บาท และได้ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้โรงงานสกัดต้อง สกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่า 18% ถ้าไม่ทำปิดโรงงาน และเร่งผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ โดยชดเชยค่าขนส่ง เพิ่ม กำลังการผลิตปี 20 เพื่อตั้งตูดน้ำมันปาล์ม 2.5 แสนตัน และโคนปาล์มแก่ ปลุกปาล์มใหม่พันธุ์ดี และกำลังพิจารณา ผลักดันโรงงาน ปี ที่สกัดแต่ถูกร่วง ให้เป็นโรงงาน เอ ซึ่งสามารถผลักดันให้ราคาปาล์มดิบขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น กก.ละ 4.20 บาทแล้ว

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในด้านการดูแลปัญหาปากท้องให้กับประชาชน ได้ผลักดันโครงการร้านค้าธงฟ้า ประชาธิปไตย โดยเข้าไปช่วยร้านโชห่วยที่กำลังล้มลุกคลุกคลานให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ และยังใช้เป็นกลไกในการช่วยลดค่า ครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ 11.4 ล้านคน โดยจะติดตั้งเครื่องรูดบัตรใกล้ครบ 40,000 ร้าน ภายในเดือนนี้ และปัจจุบันมียอดขายกว่า 30,000 ล้านบาท ช่วยทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 100,000 แสนล้านบาท และกำลังอยู่ระหว่างเพิ่มมุมสินค้าราคาถูก โดยได้เจรจากับผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ยูนิลีเวอร์และพรอค เตอร์ แอนด์ แกมเบล เพื่อจัดส่งสินค้าราคาถูกให้ โดยสินค้าจะถูกกว่าเทสโก้ โลตัส ถูกกว่าบิ๊กซี และยังได้มีการนำ สินค้าจากเกษตรกร ผู้ผลิตชุมชนมาจำหน่ายด้วย มีร้านค้านำร่อง 500 แห่ง โดยผู้ผลิตกะปิระยองถึงกับตกใจ มียอด สั่งซื้อที่เดียวสูงถึง 7 แสนบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขข้อจำกัดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในเดือนก.ค.นี้ จะสามารถใช้บัตรโดยใช้ ผ่านแอปพลิเคชันในการซื้อสินค้าผ่านระบบคิวอาร์โค้ดจากตลาดสด เช่น ซื่อหมู ซื่อผัก หรือจ่ายค่ากล้วยเดี่ยว ค่าซื้อ ยาในร้านขายยาได้ด้วย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายเปรียบเสียเปรียบของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้า ประชาธิปไตย และร้านค้าที่ไม่ได้ร่วมโครงการ

ขณะเดียวกัน ได้ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย โดยการผลักดันให้ลงทุนในโครงการแฟรนไชส์ ช่วยสอนอาชีพ เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย แม่บ้านมืออาชีพ เป็นต้น

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ มีแผนผลักดันและยกระดับธุรกิจไทยด้วย เศรษฐกิจใหม่ โดยจะผลักดันให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ โดยได้สร้างแพลตฟอร์มไทยเทรดดอทคอมให้เป็น ศูนย์กลางค้าออนไลน์ของประเทศ สามารถขายสินค้าได้ทั้งขายส่งระหว่างประเทศ ขายปลีกระหว่างประเทศ และซื้อ ขายภายในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางในการขายสินค้าเพิ่มขึ้น และยังได้เชื่อมโยงไปยัง Tmall.com และแพลตฟอร์มอื่นๆ ส่วนผู้ประกอบการที่เพิ่มเริ่มต้นหรือผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้ผลักดันเข้าไปขายในเว็บไซต์ของ ดีทั่วไทย และหากเข้มแข็งแล้วก็จะดันเข้าสู่ไทยเทรดดอทคอมต่อไป

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในด้านการค้าระหว่างประเทศ สามารถผลักดันการส่งออกในช่วง 4 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-เม.ย.) ได้มูลค่า 81,780 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.5% สูงสุดในรอบ 7 ปี และมั่นใจว่าปีนี้จะผลักดันให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายที่ 8% โดยมีแผนที่จะ ดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งการเร่งรัดขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดเมืองรอง การใช้การเจรจา การค้า เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และนโยบายหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในการขยายการค้าและการ ลงทุน รวมทั้งจะเร่งขยายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีโครงการ YEN-D เป็นหัวหอกสำคัญ

นอกจากนี้ ยังสามารถผลักดันให้สหรัฐฯ ปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) หลังจากที่อยู่ไทยอยู่ในบัญชี PWL มาเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 ส่งผลดีต่อไทยในด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน

ที่มา *Commerce News Agency*

xx

## **เวียดนาม**

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 450-455 เหรียญสหรัฐต่อตัน หลังจากที่ผ่านมาพุ่งขึ้นไปแตะระดับราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 ที่ระดับ 465-475 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่มีเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน (the spring-summer crop) ซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้มากถึง 763,707 ตัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะที่แหล่งข่าววงการค้ารายงาน ว่า สต็อกข้าวของภาคเอกชนในเวียดนาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 1.08 ล้านตัน

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานว่า ภาวะราคาข้าวเหนียวของเวียดนามกำลังเผชิญกับทิศทางปรับลดลงจากการที่มีผลผลิตข้าวเหนียวเกินกว่าความต้องการของตลาด และจากการที่เวียดนามพึ่งพาส่งออกเพียงตลาดเดียวคือประเทศจีน ซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวก็ค่อนข้างมีดม เพราะมีคำสั่งซื้อเพียงไม่กี่คำสั่งและผู้ซื้อไม่มีที่ราย

ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมานี้ เวียดนามส่งออกข้าวเหนียวประมาณ 1.4 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศจีน และเมื่อปีที่แล้วเวียดนามได้มีขยายการผลิตข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นและมีการเพาะปลูกข้าวเหนียวอย่างรวดเร็ว โดยมีรายงานว่าในขณะนี้ผู้นำเข้าข้าวของจีนมีสต็อกข้าวเหนียวอยู่ในคลังจำนวนมาก ดังนั้นการจะส่งเสริมการส่งออกข้าวเหนียวไปยังตลาดจีนในอนาคตอันใกล้จึงไม่น่าจะมีความเป็นไปได้

ในขณะนี้ ราคาข้าวเหนียวได้ปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับ 530-540 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ลงมาอยู่ที่ประมาณ 460-470 เหรียญสหรัฐต่อตันในขณะนี้ ซึ่งราคาตลาดอย่างมาเมื่อเทียบกับข้าวประเภทอื่นๆ

ในทางตรงกันข้ามในส่วนของผู้ขายข้าวขาวสายพันธุ์ IR50404 ในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring crop) ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง กลับมีภาวะราคาที่ดีเพราะอุปทานข้าวชนิดนี้ในประเทศไม่เพียงพอที่จะส่งออก ดังนั้นราคาข้าว IR50404 จึงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยในช่วงหนึ่งราคาของข้าว IR50404 ที่ถูกซื้อโดยผู้ค้าในราคาที่เกือบ 6,000 ดอลลาร์ต่อตันเพิ่มขึ้น 1,000 ดอลลาร์ต่อตันเมื่อเทียบกับราคาที่สูงสุดในปี 2560 ซึ่งราคาข้าวชนิดนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสูงกว่าราคาข้าวของไทย อินเดีย และปากีสถานด้วย

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## เมียนมาร์

วงการค้าคาดว่า ภาวะราคาข้าวในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากข้าวที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนเกือบจะหมดไปแล้ว และผู้ค้าข้าวเริ่มนำข้าวในคลังที่เก็บไว้ออกมาจำหน่ายบ้างแล้ว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาข้าวค่อยปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาข้าวส่งออกที่มาตรการขายให้แก่ประเทศจีนกลับอยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากที่พ่อค้าชาวจีนได้หยุดทำการซื้อขายข้าวในช่วงนี้เพราะถูกทางการจีนระงับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรก (เมษายน-พฤษภาคม) ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (เมษายน-มีนาคม) เมียนมาร์ส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมประมาณ 470,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 460,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกผ่านทางทะเลประมาณ 216,200 ตัน และส่งผ่านทางแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีนประมาณ 249,100 ตัน โดยในปัจจุบันนี้เมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวไปยัง 35 ประเทศ

มีรายงานว่าผู้ให้บริการโอนเงินรายใหญ่ในประเทศจีนได้ระงับการให้บริการโอนเงินชั่วคราวหลังจากที่ทางการจีนได้ระงับบัญชีธนาคารทั้งนี้รัฐบาลจีนเพิ่งจะระงับการทำธุรกรรมของบัญชีธนาคารของผู้ค้าจำนวนมากเพื่อดำเนินการตรวจสอบซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระเงินให้กับผู้ค้าข้าวของเมียนมาร์

ในปัจจุบันเมียนมาร์ส่งออกข้าวส่วนใหญ่ไปยังประเทศจีนโดยผ่านพรมแดนทางบก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลจีน ได้ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศลดลงอย่างมาก

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานปริมาณส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2561 มีปริมาณ 42,865 ตัน เพิ่มขึ้น 18.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,239 ตัน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ลดลง 5.26% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 45,243 ตัน โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-พฤษภาคม) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 240,219 ตัน ลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 257,637 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) เช่น Phka Rumduol/ Malis จำนวน 118,418 ตัน (เพิ่มขึ้น 66.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 56,375 ตัน (ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 50,733 ตัน (ลดลง 45.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) และข้าวหนึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 14,693 ตัน (ลดลง 49.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 224,552 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆจำนวน 169,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 156,654 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 84,998 ตัน

ในช่วง 5 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 61,578 ตัน (ลดลง 30.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 33,077 ตัน (ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) มาเลเซีย 17,120 ตัน (เพิ่มขึ้น 149.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ไปแลนด์ 13,194 ตัน (ลดลง 42.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) เนเธอร์แลนด์ 11,490 ตัน (ลดลง

11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) สหราชอาณาจักร 9,232 ตัน (ลดลง 55.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา โดยส่งไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งที่มีปริมาณ 199,857 ตัน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส ปริมาณ 77,363 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือโปแลนด์ ปริมาณ 44,023 ตัน ลดลง 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอร์แลนด์ ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือสหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 17,673 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **ฟิลิปปินส์**

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) คาดการณ์ว่า การนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตัน จะช่วยทำให้ราคาขายปลีกข้าวในประเทศปรับตัวลดลง โดยคาดว่าราคาขายปลีกข้าวจะลดลงไปอยู่ที่ระดับประมาณ 27-32 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 506-600 เหรียญสหรัฐต่อตัน) จากระดับปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 36-38 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 675-713 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

สภา NFA (the NFA Council; NFAC) ได้พิจารณาเลื่อนการประมูลเพื่อขอโควตานำเข้าข้าวของภาคเอกชนภายใต้ระบบ MAV จำนวน 805,200 ตัน ออกไปจากเดิมวันที่ 14 มิถุนายนเป็น 25 มิถุนายนนี้ หลังจากรัฐบาลได้มีการร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับข้อกำหนดของการประมูลที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น ปริมาณที่จัดสรรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและบริษัทเอกชน ค่าธรรมเนียม เอกสารต่างที่ต้องนำมายื่น รวมทั้งระยะเวลาในการนำเข้า

นอกจากนี้ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการประมูล (the minimum service-fee requirement) ลงเหลือ 100 เปโซ และค่า bid offer increment เหลือ 10 เปโซต่อตัน จากก่อนหน้านี้ที่กำหนดไว้ที่ 250 เปโซ และ 250 เปโซต่อตัน และได้ขยายเวลาการยื่นเอกสารของผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลออกไปเป็นวันที่ 18 มิถุนายนนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต กล่าวว่า โดยส่วนตัวเขาไม่เชื่อว่าฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่สามารถผลิตข้าวได้เองเพียงพอเพียงต่อความต้องการภายในประเทศ หมายความว่าฟิลิปปินส์จะยังคงต้องนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านต่อไป โดยดูเตร์เตให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมในฟิลิปปินส์ ในขณะที่จำนวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวซึ่งปลูกเองไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ ผู้นำฟิลิปปินส์มีคำสั่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มอบหมายให้องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ขยายโควตาข้าวให้เพียงสำหรับรอบเวลาการบริโภคภายในประเทศเป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นประมาณ 1.92 ล้านตัน และเขาต้องการให้ปริมาณข้าวในโกดังเต็มเปี่ยมจนถึงเพดานอยู่เสมอ

ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 106 ล้านคน และฟิลิปปินส์ถือเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือไทยและเวียดนาม ซึ่งแข่งขันกันอย่างหนักมาตลอดในการเป็นผู้ขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์



อย่างไรก็ตาม ราคาขายปลีกข้าวสารในฟิลิปปินส์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ต้นปีนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้ชะลอมาตรการอุดหนุนราคาสินค้าประเภทดังกล่าว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับสูงสุดอย่างน้อยในรอบ 5 ปี

รัฐบาลฟิลิปปินส์วางแผนที่จะยกเลิกการใช้นโยบายจำกัดการนำเข้าข้าวในเชิงปริมาณ (the quantitative restrictions; QRs) และเตรียมที่จะผ่านร่างกฎหมายภาษีสินค้าข้าว (rice-tariffication law) ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าว (rice import tariffs) ได้

ในการประชุมคณะกรรมการเกษตร (Committee on Agriculture; COA) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้แจ้งให้สมาชิกองค์การการค้าโลกทราบว่ากำลังเผชิญกับความล่าช้าในการดำเนินการผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวของประเทศ โดยฟิลิปปินส์คาดหวังว่าการออกกฎหมายในเรื่องภาษีนำเข้าข้าวจะสามารถนำมาใช้ได้ภายในปีนี้

ในขณะที่หน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (the Philippines National Economic and Development Authority; NEDA) แสดงความกังวลว่าหากกฎหมายว่าด้วยการกำหนดอัตราภาษีไม่ผ่านการพิจารณาในปีนี้อาจจะร้องขอการชดเชยเพิ่มเติมสำหรับการต่ออายุมาตรการ QRs

คณะกรรมการด้านอาหารและการเกษตรกำลังพยายามที่จะออกร่างระเบียบแก้ไขที่ RA 8178 และเปลี่ยนแปลงเป็นระบบนำเข้าข้าวแบบใช้ภาษีศุลกากร  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายหยวน หลงผิง นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสมได้ทำการปลูกข้าวจากน้ำทะเล และกำลังนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้กับประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการปลูกพืชอยู่แล้ว โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกตั้งแต่เดือนมกราคม และได้ผลผลิตที่สูงกว่าทั่วไป โดยได้ 7,500 กิโลกรัม ต่อ 10,000 ตารางเมตร ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 3,000 กิโลกรัม ต่อ 10,000 ตารางเมตร ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะสานต่อโครงการดังกล่าวออกไป และมีเป้าหมายอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวน้ำทะเลของจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่า กับซีค ซา อีต บิน อาหมัด อัล มัคคุม จากตระกูลมหาเศรษฐีแห่งคูไบ ที่มีเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่การปลูกข้าวให้ได้ 10% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เท่ากับว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวกลางทะเลหลายมากถึงราว 83,600 ตารางกิโลเมตร เพื่อความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค เพราะไม่เพียงแค่อุปโภคข้าวปลูกจากน้ำทะเลในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่จะนำไปปลูกทั่วตะวันออกกลางอีกด้วย เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านอาหารในภูมิภาคให้มากขึ้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 179,479 ตัน จากการประมูลที่แบ่งเป็น 2 ล็อต โดยในล็อตแรกมีจำนวน 45,457 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.026 ล้านตัน) ราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,725 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 422.69 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วน

ในล็อตสองมีจำนวน 134,022 ตัน (จากที่นำมาประมวลทั้งหมดประมาณ 2.384 ล้านตัน) ราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,388 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 369.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นจากความคาดหวังที่ว่าอินเดียจะสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในพิธีสารสุขอนามัยพืช (a protocol on phytosanitary requirements) แล้ว ทั้งนี้ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 398-402 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 5 เหรียญสหรัฐจากระดับ 393-397 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับการที่รัฐบาลบังคลาเทศจะปรับภาษีนำเข้าข้าวจากอัตรา 2% ขึ้นเป็น 28% (เป็นภาษีศุลกากร 25% และภาษีอากรปกติ 3%) ในปีงบประมาณ 2018/19 หลังจากที่เคยคาดว่าจะผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต Aman และ Boro จะได้ผลดี จึงทำให้ความจำเป็นในการนำเข้าข้าวจากอินเดียลดลง ขณะเดียวกันมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับภาวะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังไม่คืบหน้าไปในทางที่ดีซึ่งอาจทำให้การปลูกข้าวแบบหว่านในฤดูร้อนต้องล่าช้าออกไปกว่ากำหนด

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการตลาด 2017/18 (ตุลาคม 2017-กันยายน 2018) สำหรับฤดูการผลิตหลัก (Kharif marketing season) ณ วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 35.91 ล้านตัน โดยจัดหาจากแคว้น Punjab และ Haryana มากที่สุดประมาณ 11.833 และ 3.992 ล้านตันตามลำดับ

ทั้งนี้ในปี 2017/18 รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวไว้ที่ 37.5 ล้านตัน โดยได้กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade rice) ไร่ที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเปลือกเกรด A (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 242 เหรียญ ในปีการตลาด 2016/17 รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 38.7 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 33 ล้านตัน

ขณะเดียวกันองค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีจำนวนประมาณ 29.55 ล้านตัน (รวมข้าวสารคำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 5.28 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.75 ล้านตันในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 118% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดให้ต้องมีสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน จำนวนรวม 13.58 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 11.58 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 3 ล้านตัน

ทั้งนี้สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีจำนวนประมาณ 73.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 62.442 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 65.192 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 43.755 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.44 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 24% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.345 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## บังกลาเทศ

มีรายงานว่ากลุ่มผู้ค้าข้าวของบังกลาเทศได้เรียกร้องให้รัฐบาลคงอัตราภาษีนำเข้าข้าวในอัตราเดิมที่ 2% เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีใหม่ที่ปรับเป็น 28%

ขณะนี้ผู้ค้าข้าวได้ชะลอการไหลค้ำวลงจากเรือประมาณ 8,000 ตันที่ท่าเรือ Hili Land เนื่องจากผู้นำเข้าข้าวไม่ต้องการที่จะจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งการขออนุญาตนำเข้าข้าวได้มีการขอก่อนการขึ้นภาษีอัตราใหม่ แต่จากการที่มีการปรับขึ้นภาษีโดยมีผลทันทีทำให้ผู้นำเข้าข้าวต้องเสียภาษีใหม่ก่อนที่จะนำสินค้าออกไปได้

ทั้งนี้ รัฐบาลบังกลาเทศได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวเป็นอัตราเดิมที่ 28% (ก่อนที่จะปรับลดลงมาที่ 2% ในช่วงที่มีความต้องการนำเข้าข้าวจำนวนมากเมื่อปีที่แล้ว) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในประเทศหลังจากที่ผลผลิตข้าวฤดูการผลิต Boro มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บังกลาเทศได้ลดภาษีนำเข้าข้าวจาก 28% เป็น 2% หลังจากที่ราคาข้าวภายในประเทศพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ จึงต้องมีการนำเข้าข้าวจำนวนมาก

นอกจากนี้ มีรายงานว่ามีการนำเข้าข้าวประมาณ 12,000 ตัน ในช่วงเวลา 2 วันก่อนวันที่ 7 มิถุนายน แต่มีเพียง 4,000 ตันที่ได้รับการยกเว้นภาษี 2% และส่วนที่เหลืออีก 8,000 ตันที่กำลังรอการปล่อยสินค้า ทางด้านผู้ค้าข้าวระบุว่าหากรัฐบาลไม่อนุโลมในกรณีนี้ พวกเขาจะต้องพึ่งพาศาล โดยอ้างเหตุผลที่รัฐบาลมีการประกาศใช้อัตราภาษีใหม่โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อิหร่าน

ในช่วง 2 เดือนแรก (21 มีนาคม-21 พฤษภาคม 2018) ของปีงบประมาณ 2018/19 (21 มีนาคม 2018-20 มีนาคม 2019) อิหร่านนำเข้าข้าวประมาณ 178,000 ตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในแต่ละปีอิหร่านสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน และนำเข้าประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,007,750 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 939,347 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 108,011 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 42.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 75,571 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 899,739 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 863,776 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 29,382 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 201,780 ตัน ฝรั่งเศส 148,633 ตัน เนเธอร์แลนด์ 111,502 ตัน เยอรมนี 82,422 ตัน โปแลนด์ 76,178 ตัน สเปน 71,170 ตัน อิตาลี 71,774 ตัน เบลเยียม 65,373 ตัน โปรตุเกส 57,075 ตัน สาธารณรัฐเชค 32,212 ตัน สวีเดน 23,037 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 261,599 ตัน เพิ่มขึ้น 16.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 225,205 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าว

สายพันธุ์ Japonica จำนวน 231,920 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 191,340 ตัน ในช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 29,679 ตัน ลดลงประมาณ 12.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,865 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมานี้ สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,722 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมานี้ ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 117,039 ตัน กรีซ 47,974 ตัน สเปน 35,781 ตัน โปรตุเกส 28,081 ตัน บัลแกเรีย 13,442 ตัน โรมาเนีย 8,866 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้า ข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วง วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้นำส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **สหรัฐอเมริกา**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (2562) (2018/19) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 487.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 488.3 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 142.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 146.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 109.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 110.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าจะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 21.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.4 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลง เช่น บราซิล ปากีสถาน เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 488.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 481.2 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีน จะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 144.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 98.2 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.2 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.6 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.4 ล้านตันข้าวสาร

เมียนมาร์ 9.9 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.2 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 143.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 143.9 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 96 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 18.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 4.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.5 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.1 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.3 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2561/62 จะมีประมาณ 3.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 7.8% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 48.7 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.5 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่านำเข้าในปี 2561 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับ 2.6 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2561 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าจะนำเข้าเพิ่มขึ้นในปี 2562 นั้น เช่น ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียและเคนย่าคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.3 ล้านตัน อินโดนีเซียและอิรักคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.2 ล้านตัน บังคลาเทศและฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1 ล้านตัน เม็กซิโก สหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกาบริติชคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.9 ล้านตัน กินี โมซัมบิก และเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.8 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 13.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.8 ล้านตันที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.8 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.0 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ปารากวัยและบราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.7 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)